

Ano ang patunay ng muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan?

Ang mga ebidensya ng pag-iral at mga kababalaghan ay nagpapakita na laging mayroong muling paglikha at pagbabalik-loob sa buhay. Maraming halimbawa, tulad ng pagbangon ng lupa pagkatapos ng kamatayan nito dahil sa ulan at iba pa.

"Nagpapalabas Siya ng buhay mula sa patay at nagpapalabas ng patay mula sa buhay, at binubuhay ang lupa pagkatapos ng kamatayan nito, at gayundin kayo ay ilalabas (muling bubuhayin)." (Surah Ar-Rum: 19).

At ang isa pang patunay ng muling pagkabuhay ay ang maayos na sistema ng uniberso na walang kamalian, kahit na ang napakaliit na elektron ay hindi makalilipat mula sa isang orbit patungo sa iba pang orbit sa loob ng atomo maliban kung ito ay nagbigay o tumanggap ng dami ng enerhiya na katumbas ng kanyang paggalaw. Paano natin maisip sa sistemang ito na makatatakas ang isang mamamatay-tao o makatatakas ang isang mapang-api nang walang paghusga o parusa mula sa Panginoon ng mga daigdig?

"Ano, inakala ba ninyo na nilikha namin kayo ng walang layunin, at kayo ay hindi babalik sa Amin? Kaya, kataas-taasan ang Allah, ang Hari, ang Katotohanan. Walang diyos maliban sa Kanya, ang Panginoon ng marangal na Trono." [80] (Surah Al-Mu'minun: 115-116)

"O iniisip ba ng mga nagkasala na Aming gagawin silang katulad ng mga naniniwala at gumagawa ng mabuti, na pareho ang kanilang buhay at kamatayan? Kasamaan ang kanilang hinuhusgahan. At nilikha ng Allah ang mga kalangitan at ang lupa nang may katotohanan, upang gantimpalaan ang bawat kaluluwa ayon sa kanyang mga nakamit, at sila ay hindi gagawan ng kawalan ng katarungan." (Surah Al-Jathiyah: 21-22)

Hindi ba natin napapansin na sa buhay na ito ay nawawala tayo ng marami sa ating mga kamag-anak at kaibigan, at alam natin na tayo rin ay mamamatay balang araw, ngunit nararamdaman natin sa ating kalooban na tayo ay mabubuhay magpakailanman. Kung ang katawan ng tao ay materyal lamang sa loob ng materyal

na buhay na sakop ng mga batas na materyal na walang kaluluwa na mabubuhay at hahatulan, wala sanang kahulugan ang likas na pakiramdam na ito ng kalayaan, ang kaluluwa ay higit sa oras at lampas sa kamatayan.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/26/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/26/>

Saturday 18th of January 2025 03:22:01 PM